
BORGARRÁÐ 11. október. 2018: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
aðkeypta ráðgjöf og ráðgjafavinnu fyrir borgina. - R18100246

Óskað er upplýsinga um aðkeypta ráðgjöf og ráðgjafavinnu fyrir borgina, frá árinu 2014 til 
dagsins í dag. Óskað er eftir svörum við því hvaða fyrirtæki önnuðustu ráðgjöfina og kostnað 
við hana. 


